

SÁU LỜI NÓI DỐI MA QUỶ DÙNG ĐỂ PHÁ HOẠI HÔN NHÂN

Nguyên tác tiếng Anh :
Six Lies the Devil Uses to Destroy Marriages
Tác giả : Lisa Comes
Dịch giả : Vô danh
Giới thiệu : Chức Vụ Mùa Gặt Việt Nam

Giới thiệu

Ba điều bạn cần biết về hôn nhân
Điều dối trá thứ nhất của Satan: Lời Chúa không đem đến sự chữa lành cho hôn nhân
Điều dối trá thứ hai của Satan: Bạn cần bắt đầu trở lại từ đầu-một người bạn mới, một hôn nhân mới
Điều dối trá thứ ba của Satan: Hôn nhân của bạn nằm ngoài ý Chúa
Điều dối trá thứ tư của Satan: Bạn bị tổn thương đến nỗi không thể yêu được nữa
Điều dối trá thứ năm của Satan: Hôn nhân của bạn phải chấm dứt nếu có ngoại tình
Điều dối trá thứ sáu của Satan: Người phối ngẫu của tôi là một người tội lỗi không bao giờ tin Chúa cho nên cuộc hôn nhân của chúng tôi không bao giờ được chúc phước
Cầu nguyện và để Chúa phục hồi cuộc hôn nhân của bạn

Đoạn Kinh Thánh Trọng Tâm

“Chồng phải yêu vợ như Chúa cứu thế đã yêu Hội thánh, hy sinh tính mạng vì Hội thánh, dùng nước và đạo Thượng Đế rửa cho Hội thánh được tinh sạch, không vết không nhăn, không một khuyết điểm nào, nhưng thánh khiết

trọn vẹn. Đó là cách chồng phải yêu vợ, coi vợ như bản thân, yêu vợ tức là yêu bản thân. Vì chẳng ai ghét chính thân mình, nhưng lo nuôi dưỡng và chăm sóc, cũng như Chúa Cứu Thế chăm sóc Hội thánh là thân thể Ngài, và chúng ta là bộ phận của thân thể đó. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, và hai người thành một.

Điều này là một huyền nhiệm, chẳng khác gì huyền nhiệm giữa Chúa Cứu Thế và Hội thánh. Vậy, tôi xin nhắc lại, chồng phải yêu vợ như chính thân mình, còn vợ phải kính phục chồng.” (Ê phê sô 5:25-33)

Lời giới thiệu

Ý muốn Chúa như thế nào trên cuộc hôn nhân của bạn?

Nói một cách đơn giản, Chúa muốn bạn yêu người phối ngẫu của mình và muốn người phối ngẫu của bạn yêu bạn.

Chúa muốn bạn rời cha mẹ của mình để nương dựa vào người phối ngẫu của bạn, để nuôi dưỡng, để chia sẻ, để chiêm ngưỡng, để tôn trọng anh ấy hay cô ấy như lời Chúa đã dạy

Ba điều bạn cần biết về hôn nhân

1. Thượng Đế muốn bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc

Chúa muốn bạn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Ngài muốn cả hai, chồng và vợ, trở nên một. Kinh thánh dạy rằng cả hai trở nên một thịt. Ngài muốn bạn hài hòa với người phối ngẫu của mình. Chúa muốn bạn có một cuộc hôn nhân vững chắc, đều đặn, ổn định và tốt đẹp.

Bạn có thể cảm thấy rằng tình trạng hôn nhân của bạn còn xa lắm so với hôn nhân lý tưởng mà Chúa dự định. Có lẽ

hầu hết các cặp vợ chồng đều chưa đạt được quan hệ hôn nhân mà họ mong ước. Nhưng tôi tin rằng bạn có thể đạt tới điều đó. Điều đó hoàn toàn có thể đạt được vì Chúa muốn bạn có. Kinh thánh nói trong Ê phê sô 1:3 rằng Chúa đã ban cho chúng ta đủ mọi phước lành thuộc linh. Và một cuộc hôn nhân là để được chúc phước.

Cho nên điều đầu tiên tôi muốn bạn biết và hiểu hoàn toàn là Chúa muốn chúc phước cho bạn trong quan hệ hôn nhân của bạn. Ngài muốn bạn có một cuộc hôn nhân tốt đẹp và hạnh phúc.

2. Chúa có chương trình cho cuộc hôn nhân của bạn

Điều thứ hai bạn phải biết là Chúa có một chương trình cho cuộc hôn nhân của bạn. Ngài có một mục đích riêng cho hôn nhân của bạn, lý do mà bạn và người phối ngẫu của mình được kết hợp. Cả hai người với nhau có một vị trí và mục vụ trong thân thể Đấng Christ.

Tôi thường suy nghĩ về hôn nhân và mục vụ của cha mẹ tôi. Tôi sẽ ở đâu, gia đình tôi sẽ ở đâu, mục vụ này sẽ ở đâu nếu họ để cho ma quỷ phá hoại hôn nhân của họ? Chắc chắn họ đã không thể đem phước hạnh đến cho những người khác. Họ sẽ không có hạnh phúc trong cuộc sống riêng của họ. Nhưng họ đã hoàn thành chương trình của Chúa cho cuộc hôn nhân của họ... và cho mục vụ của họ. Cả hai người khăng khít với nhau. Bạn phải nhận thức rằng Chúa có một chương trình cho hôn nhân và mục vụ của bạn. Tôi không có ý nói rằng bạn được gọi vào mục vụ toàn thời gian, nhưng Chúa có một mục vụ cho bạn. Chúa gọi mọi tín đồ để làm mục vụ cho Ngài.

Nên nhớ, Chúa thiết lập gia đình trước khi Ngài thiết lập Hội thánh. Và trừ phi gia đình của chúng ta hòa thuận, trừ phi hôn nhân của chúng ta tốt đẹp, Hội thánh vẫn bị thương tổn.

Kinh thánh nói: Hai người hơn một. Hiệu quả công việc của hai người làm chung sẽ hơn gấp đôi một người làm một mình. Nếu một người ngã, người kia đỡ; nhưng nếu ở một mình, lúc ngã, ai đỡ mình dậy? (Truyền đạo 4:9,10). Chúa muốn bạn và người phối ngẫu của bạn có một vị trí trong thân thể của Đấng Christ và hoàn thành chương trình Ngài có cho bạn.

3. Satan là kẻ thù hôn nhân của bạn

Điều thứ ba mà tôi muốn bàn ở đây là bạn có một kẻ thù. Satan là kẻ thù của bạn! Và hắn không muốn cho hôn nhân của bạn có hạnh phúc. Hắn không muốn ý muốn tốt lành của Chúa được hoàn thành trên cuộc đời bạn. Ma quỷ làm tất cả mọi thứ trong quyền lực của hắn để phá hoại chương trình của Chúa trên cuộc đời bạn. Vì vậy chúng ta sẽ nói về kế hoạch và đường lối ma quỷ dùng để phá hủy hôn nhân. Rất là quan trọng để biết được kế hoạch và chương trình của hắn và sự dối trá của hắn nhằm mục đích ngăn chặn hắn không để cho tiêu hủy hôn nhân của bạn.

Làm cố vấn hôn nhân trong một vài năm, tôi nhận thức rằng ma quỷ cũng chẳng có mưu chước gì mới. Hắn chỉ có bốn cũ soạn lại. Người ta đến với tôi và nói: người phối ngẫu tôi nói thế này, thế kia. Hay họ sẽ nói: cô biết không, tôi có suy nghĩ này và cảm dỗ kia. Tôi có thể biết được họ sắp nói gì bởi vì tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Ma quỷ thật là ngu xuẩn! Hắn không có mưu chước gì mới. Hắn dối gạt với luận điệu cũ. Chúng ta phải nhận biết giọng nói của ma quỷ khi hắn thì thầm những điều dối trá vào tai của chúng ta. Nếu chúng ta không nhận biết, chúng ta sẽ để cho hắn lừa gạt và phá hủy hôn nhân chúng ta.

Trong cuốn sách này chúng ta sẽ xem xét về những dối trá thường dùng nhứt của ma quỷ để chống lại hôn nhân. Bạn sẽ

học nhận biết và dựa vào lời Chúa vạch trần sáu điều dối trá ma quỷ thường dùng nhất để phá hủy hôn nhân.

Kinh thánh nói trong Giăng 8:44 rằng ma quỷ là kẻ nói dối và cha của mọi người nói dối. Ma quỷ đã dối gạt Adam và Eve ngay từ ban đầu và dối gạt dân Chúa từ đó tới nay. Thật không may mắn, thường khi các cặp vợ chồng nghe những điều dối trá, họ lại tin. Họ chấp nhận sự dối trá của ma quỷ như một thực tại. Tôi muốn bạn nhận thức sự thật và nhận ra khi nào kẻ thù thì thâm vào tai của bạn.

Có lẽ bạn không có vấn đề với tất cả những điều dối trá của ma quỷ - một vài điều chúng ta sẽ bàn có thể không áp dụng trong trường hợp của bạn. Nhưng hãy xem qua hết. Nếu có khi nào bạn nghe một trong những điều dối trá, bạn sẽ có thể nhận thấy công việc của ma quỷ ngay lập tức và có thể loại kẻ thù ra khỏi hôn nhân của bạn.

Điều dối trá thứ nhất của satan: Lời Chúa không đem đến sự chữa lành cho Hôn nhân

Điều dối trá thứ nhất mà ma quỷ nói với nhiều cặp vợ chồng bị tổn thương rằng: lời Chúa không đem đến sự chữa lành cho Hôn nhân.

Tôi nghe điều này không biết bao nhiêu lần: tôi không nghĩ rằng Chúa có thể chữa lành Hôn nhân. Tôi không thấy trong Kinh thánh chỗ nào Chúa chữa lành cho Hôn nhân. Tôi chỉ không nghĩ rằng điều đó có trong lời Chúa.

Thật là buồn khi người ta tin rằng họ không có sự chọn lựa nào khác ngoại trừ chịu đau khổ trong một cuộc hôn nhân đổ vỡ hay ly dị. Điều đó hoàn toàn không đúng. Đó là sự dối gạt của ma quỷ. Chúa không muốn cho bạn chịu đau khổ và Ngài không muốn cho bạn phải ly dị. Ngài muốn chữa lành hôn nhân của bạn.

Mathiơ 19:6 và Mác 10:9 đều nói về cùng một điều - Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Vậy chẳng ai có thể phân ly những người Thượng Đế đã phối hợp.

I Côrinh tô 7:27 dạy rằng nếu bạn đã lập gia đình, đừng tìm cách thoát ly (ly dị). Trong Malachi 6:16, Chúa phán Ngài ghét ly dị.

Đến lúc này, hẳn nhiên chúng ta nhận biết rằng nếu Chúa bảo đừng ly dị thì Ngài phải có cách ngăn chặn điều đó. Và thật vậy. Chữa lành hôn nhân là một phần trong toàn bộ chương trình cứu chuộc. Xin gạch dưới câu sau đây. Xin nhớ nằm lòng điều này. *chữa lành hôn nhân là một phần trong toàn bộ chương trình cứu chuộc.*

Chúng ta được chuộc khỏi sự ly dị

Trên thập tự giá, Jêsus đã chuộc chúng ta. Ngài chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, yếu đau và bệnh tật. Kinh thánh dạy rằng Chúa phục hồi tất cả những gì ma quỷ tước đoạt khỏi chúng ta bao gồm hôn nhân phước hạnh và tốt đẹp. Theo Galati 3:13-14, Chúa Jêsus đã chuộc chúng ta khỏi sự rửa sả của luật pháp. Và xin phép cho tôi nói điều này, những vấn đề của hôn nhân là sự rửa sả của luật pháp. Phục truyền luật lệ ký 28 tỏ rõ rằng ly dị và ngoại tình là một sự rửa sả. Đoạn Kinh thánh này nói về việc tách rời khỏi gia đình và khỏi nhà - điều này có thể diễn tả tác hại của ly dị và ngoại tình. Và đó là một sự rửa sả. Kinh thánh dạy rằng Chúa Jesus đã chuộc chúng ta khỏi sự rửa sả đó. Vì thế cho nên chúng ta không phải sống trong sự ly dị.

Một ngày kia, các thầy Pha ri si đến với Chúa Jesus và nói: Môi se đã cho phép. Người chồng chỉ cần viết chứng thư ly dị là xong. Và đây là câu trả lời của Chúa Jesus: "Vì lòng dạ các ông cứng cõi, Môi se mới lập điều luật đó. Từ ban đầu, Thượng Đế tạo nên người nam người nữ. Vì thế, người nam

phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ, hai người thành một". (Mác 10).

Điều Chúa Jesus nói nghĩa là ly dị không phải là chương trình ban đầu của Chúa, không phải là ý muốn của Ngài. Cho nên, trên thập tự giá, Chúa Jesus mang chúng ta trở lại với khởi thủy. Bạn không cần phải sống trong một cuộc hôn nhân rạn nứt và chịu đau khổ. Và bạn không phải ly dị. Bạn có thể được tự do. Hôn nhân của bạn có thể được chữa lành.

Jesus là Đấng Chữa Lành. Chúng ta ai nấy cũng biết điều đó. Đó là một trong những đặc tính nổi bật nhất của Ngài - Ngài là Đấng Chữa Lành. Ngài chữa lành thân thể. Ngài chữa lành linh hồn. Ngài chữa lành tâm hồn. Ngài chữa lành mối quan hệ. Và Ngài chữa lành hôn nhân. Jesus muốn chữa lành hôn nhân của bạn.

Đừng bằng lòng với điều không phải là tốt nhất. Đừng hài lòng với những gì không phải là ý muốn tốt lành của Chúa. Sự chữa lành hôn nhân là một phần trong sự cứu chuộc.

Không bao giờ là quá trễ cho Chúa

Tôi biết một cặp vợ chồng trẻ trải qua một thảm kịch của hôn nhân. Cả hai đều là Cơ đốc nhân, hoạt động trong Hội thánh và tham gia vào mục vụ. Người chồng cảm thấy nản lòng và rơi dần vào tội lỗi. Anh ta rơi vào cạm bẫy thế gian. Ngày càng tệ hại hơn. Cuối cùng, anh ta ngoại tình. Người chồng rời bỏ gia đình. Mặc dầu những hành động của anh ta, người vợ không muốn ly dị. Nhưng anh ta vẫn ly dị vợ của mình. Người vợ nghĩ, thôi được, mình cứ mặc kệ. Mình sẽ cố gắng làm điều gì đó cho Chúa. Cô ấy nghĩ đến việc vào học trường Kinh thánh, du lịch và hầu việc Chúa. Và Chúa nhìn thấy tấm lòng của cô ta.

Một hôm khi cô ta đang ngồi trong Hội thánh Lakewood lắng nghe một diễn giả, Chúa chạm đến lòng cô ta và nhấn

nhủ: Đường lối của ta cao hơn đường lối của con. Con không phải mất người chồng và cuộc hôn nhân của con. Đoạn Ngài phán cùng cô ta: Ta muốn phục hồi hôn nhân của con!

Nên nhớ điều này xảy ra sau khi họ đã ly dị. Từ ngày đó cô ta bắt đầu tìm kiếm Chúa. Khoảng một năm sau, Chúa ngăn người chồng trước khi anh ta lấy một người khác và mang anh ta về nhà. Một phép lạ chữa lành hôn nhân đã xảy ra! Hôm nay, cặp vợ chồng đó đã đoàn viên và cùng làm việc cho Chúa. Họ có một hôn nhân phước hạnh và tốt đẹp.

Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là đầu tiên người vợ không hiểu rằng lời Chúa có thể chữa lành hôn nhân tan vỡ. Ma quỷ đã dối gạt cô ta. Nhưng ngay khi cô nhận ra sự thật, cô nắm chắc lấy nó và tin rằng Chúa có thể phục hồi gia đình của cô.

Bạn có hy vọng

Có quá nhiều người bị thương tổn ngày hôm nay.

Họ không biết Chúa lo cho hôn nhân của họ đến dường nào. Họ không biết lời Chúa. Họ chỉ biết rằng họ thất vọng. Họ cần sự giúp đỡ.

Có lẽ bạn cũng cảm thấy như vậy - bạn chán nản và thất vọng. Tôi muốn bạn biết rằng Chúa muốn chữa lành cho hôn nhân của bạn. Nếu Chúa có thể chữa lành một cuộc hôn nhân, Ngài có thể chữa lành tất cả các cuộc hôn nhân. Ngài muốn mang bạn và người phối ngẫu của bạn lại với nhau đầu cho tình trạng hôn nhân có xấu đến thế nào đi nữa. Ngài là Đấng Chữa Lành. Đừng bao giờ chấp nhận lời dối trá của ma quỷ, lời Chúa không áp dụng vào những nhu cầu của hôn nhân bạn. Chúa thật đã, đang và sẽ mang đến sự chữa lành cho hôn nhân.

Điều dối trá thứ hai của Satan:
Bạn cần phải làm lại từ đầu - một người bạn mới, một
hôn nhân mới

Điều dối trá thứ hai ma quỷ dùng để phá hoại hôn nhân có vẻ đáng tin đến nỗi nhiều người đã bị gạt. Tôi thường nghe nhiều người nhắc lại điều dối trá. Ma quỷ thì thầm: mày đã làm tan hoang cuộc hôn nhân của mày. Mày cần một cuộc hôn nhân mới và một người phối ngẫu mới.

Có bao giờ ma quỷ đã đề nghị với bạn điều đó? Có bao giờ suy nghĩ này đến với bạn đang khi bạn bực dọc về những vấn đề của bạn? Điều đó xem có vẻ hợp lý nhưng bạn phải nhận ra đó là sự dối trá của ma quỷ.

Có người đã nói với tôi: Cô không biết tôi rối rắm như thế nào đâu. Nếu cô biết toàn bộ những vấn đề của tôi, cô sẽ không bảo tôi phải giữ cuộc hôn nhân này. Người ta bị tổn thương, bị đau đớn đến nỗi họ không còn thấy đường ra. Giải pháp duy nhất họ có thể tưởng tượng được là hạ sách ly dị. Tôi thật thương cảm cho họ - trái tim họ bị tan vỡ. Và Chúa yêu những người vợ, người chồng với tình trạng thật của họ. Nhưng họ không hiểu được rằng Chúa muốn chữa lành hôn nhân hiện giờ của họ, ly dị và hôn nhân mới không phải là câu trả lời.

Chúa muốn điều tốt nhất cho bạn

Chúng ta phục vụ cho Đức Chúa Trời yêu thương, Đáng biết và muốn điều tốt nhất cho con cái Ngài. Và nếu ly dị là điều tốt nhất, và nếu một hôn nhân mới là điều tốt nhất cho con cái Ngài, tôi tin tưởng rằng Chúa chẳng những cho phép mà còn khuyến khích ly dị. Nhưng Chúa không làm điều đó. Vì thế tôi tin rằng Chúa biết rõ hơn chúng ta và Chúa không tán thành việc ly dị.

Giăng 4 kể câu chuyện Chúa Jesus gặp người đàn bà Sa ma ri tại giếng nước. Trong câu chuyện với người đàn bà đó, một người Ngài chưa bao giờ gặp, Jesus bảo bà ta: Vì chị đã có năm đời chồng, còn người đang sống với chị cũng chẳng phải chồng chị. Lời tiết lộ này giúp cho bà ta nhận thức được Chúa Jesus là một đấng tiên tri.

Một hôm khi tôi đang nghiền ngẫm đoạn Kinh thánh này, Chúa mở trí cho tôi thấy rằng câu chuyện của người đàn bà đó chứng tỏ bắt đầu lại với một hôn nhân mới và một người phối ngẫu mới không phải là câu trả lời. Rõ ràng bà ta nghĩ rằng bà gặp rắc rối trong hôn nhân vì bà đã thử năm lần và vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Chúa phán với tôi: Bà ta cần đối diện với Chúa, Đấng Cứu Chuộc của bà ta. Bà ta cần đối diện với Đấng sẽ cứu hôn nhân của bà.

Bạn không cần người phối ngẫu khác. Bạn không cần một hôn nhân khác. Cái bạn cần là đối diện với Chúa Jesus Christ - Đấng Cứu Chuộc và Đấng Chữa Lành của hôn nhân. Bạn có thấy điều đó không? Hôn nhân của bạn sẽ tiếp tục thất bại cho đến khi bạn thay đổi cuộc đời mình. Hôn nhân của bạn không thể thành công cho đến khi bạn học vâng lời Chúa.

Linh của sự ly dị

Ly dị là một linh. Hãy nghe tôi. Ly dị là một linh của sự phá hoại, và linh đó sẽ theo bạn cả cuộc đời của bạn cho đến bạn biết kiểm soát nó.

Thống kê cho thấy tỷ lệ ly dị cao hơn trong hôn nhân lần thứ hai và thứ ba. Một sự bắt đầu mới với một người bạn mới cũng không phải là câu trả lời. Vấn đề là bạn đang bị tấn công bởi những thế lực tà linh phá hoại hôn nhân của bạn. Bạn đang ở trong một cuộc linh chiến.

Nhiều lần người ta nói với tôi: Lisa, tôi đã nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ khác. Tôi nghĩ rằng người phối ngẫu này sẽ

khác hơn. Tôi biết rằng người chồng này sẽ khác hơn người trước. Tôi chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ tốt hơn. Nhưng dường như chúng tôi có nhiều vấn đề hơn.

Chúa biết điều tốt nhất cho bạn. Nếu bạn không học đầy lui linh của sự ly dị, nó sẽ theo bạn suốt đời.

Tôi không có ý muốn làm cho những ai đang ở trong cuộc hôn nhân thứ hai, thứ ba cảm thấy khó chịu. Chỉ biết rằng bạn đã không nhận thức được điều này trước kia. Chúa nhìn bạn như là một người đang học chứ không phải là một thất bại. Bạn có trách nhiệm tuân theo tri thức mà bây giờ bạn đã có. Bây giờ bạn đã biết! Bây giờ bạn có lời của Chúa. Tuân theo lời dạy của Chúa. Hãy làm cho hôn nhân của bạn tốt đẹp trở lại.

Một lý do những cuộc hôn nhân lần thứ hai, thứ ba thường thất bại hơn lần thứ nhất vì người ta đem những tổn thương, vấn đề và lỗi lầm với họ khi họ tái hôn. Họ lập gia đình trở lại, nghĩ rằng cuộc hôn nhân mới sẽ đem họ ra khỏi tình trạng xấu. Điều này sẽ giải thoát tôi khỏi vấn đề rắc rối của tôi. Thường họ không nhận ra rằng người phối ngẫu mới của họ cũng có nhiều vấn đề và tổn thương. Thường những người phối ngẫu mới có lập gia đình qua rồi. Vì thế cuộc hôn nhân mới của họ bắt đầu với vết sẹo và tổn thương. Áp lực càng ngày càng gia tăng và cuối cùng sẽ bùng nổ.

Chúa biết cái gì tốt nhất cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân thứ nhất. Ly dị không phải là câu trả lời. Tái hôn không phải là câu trả lời. Chúa muốn bạn có hạnh phúc bây giờ.

“Ly dị có tính gây dựng” không phải là câu trả lời

Tờ Newsweek trong số ra ngày 24 tháng 8, 1984 đăng một bài nhan đề "làm thế nào giữ vững hôn nhân - tỷ lệ ly dị xuống thấp khi các cặp vợ chồng cố gắng nhiều hơn để sống

với nhau". Bài xã luận đề cập đến vài cặp vợ chồng và nỗ lực của họ để giải quyết những vấn đề hôn nhân. Một câu ở trong bài đã thực sự đánh động đến tôi bởi vì cách nó phù hợp với lời Chúa - thậm chí đến người thế gian dù miễn cưỡng cũng phải công nhận rằng lời Chúa là đúng. Donald Wertlieb, giáo sư của Khoa thiếu nhi học Eliot Pearson thuộc Đại học Tufts nhận định rằng giai đoạn cho sự ly dị "có tính gây dựng" mà chúng ta đã trải qua đã lỗi thời. Sự đau đớn cho người lớn và trẻ em đã trở thành một hiện tượng đáng quan tâm.

Satan sẽ nói với bạn rằng bắt đầu lại từ đầu là câu trả lời duy nhất cho bạn - rằng ly dị thật ra chỉ là một bắt đầu mới. Nhưng đó là một điều dối trá. Thậm chí những chuyên gia của thế gian này cũng nhận ra rằng một hôn nhân mới sau ly dị không phải là câu trả lời - "ly dị có tính gây dựng" không phải là câu trả lời. Hôn nhân khác không phải là câu trả lời.

Chúa sẽ giúp bạn

Đâu là câu trả lời? Lời Chúa! Lời Chúa bảo chúng ta cách nào để giải quyết những vấn đề của hôn nhân. Chúa tạo ra hôn nhân. Ngài biết cách làm cho hôn nhân được êm thấm.

Chúng ta cần đến với Đấng sáng tạo hôn nhân và nói, Chúa, làm cách nào chúng con ra khỏi sự hỗn độn này? Làm cách nào chúng con có được hôn nhân tốt đẹp? Nếu bạn làm điều đó, Chúa sẽ giúp bạn. Ngài có thể và Ngài sẽ giúp bạn!

Hãy hạ mình trước Chúa và nói rằng Chúa con muốn làm hài lòng Chúa. Con muốn theo ý Ngài. Con không thích tình trạng hiện tại nhưng con muốn làm hài lòng Ngài. Xin giúp cho con có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Chúa sẽ đáp lời cầu nguyện của bạn. Ngài sẽ bắt đầu nói chuyện với bạn. Và Ngài sẽ chỉ cho bạn điều bạn có thể làm để giải quyết vấn đề hôn nhân của bạn. Ngài sẽ đem bạn ra khỏi tình trạng khốn khó nếu bạn hợp tác với Ngài.

Điều dối trá thứ ba của Satan: **Hôn nhân của bạn nằm ngoài ý Chúa**

Tà linh nói với nhiều người rằng họ sai lầm. Họ lẽ ra không nên lập gia đình. Hôn nhân của họ không được chúc phước vì họ không lập gia đình theo ý Chúa.

Đó là một điều dối trá! Dầu bạn có là tín đồ hay không, dầu người phối ngẫu của bạn có là Cơ đốc nhân hay không, Chúa là người chứng giữa bạn và người phối ngẫu của bạn tại đám cưới của bạn. Lời giao ước mà hai người đã trao nhau đã được thực hiện trước mặt Chúa.

Malachi 2:14-16 dạy chúng ta rằng hôn lễ là một nguyên ước và là thánh trước mặt Chúa và trong mặt Ngài, bạn đã thiết lập một giao ước với người phối ngẫu của bạn và với Ngài. Chúa dạy bạn phải dè giữ để bạn không phá vỡ lòng chung thủy với người bạn đời của bạn. Bạn không được phá vỡ giao ước đó, quan hệ đó. Bạn và người phối ngẫu của mình là một thịt trong mắt của Chúa.

Những chuyện chung quanh hôn nhân của bạn có lẽ không làm vừa lòng Chúa. Bạn thậm chí có thể đã không tuân lời Chúa. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng hôn nhân của bạn bị nguyên rủa. Khi bạn lập gia đình, bạn bước vào một giao ước thánh và thiêng liêng. Người mà bạn lấy sẽ trở thành một với bạn. Người đó mãi mãi là của bạn. Và bạn phải dè giữ để bạn không phá vỡ sự chung thủy.

Đừng để cho tà linh lừa dối bạn. Chúa có thể gây dựng lại điều tốt lành từ lỗi lầm và thất bại của bạn. Ngài có thể biến họa thành phúc. Ngài có thể từ mảnh vụn của hôn nhân bạn tạo ra một cái bình quý, chắc hơn và đẹp hơn bội phần những gì mà bạn từng mong đợi! Bảo vệ những gì mà Chúa đã ban

cho bạn. Bảo vệ con cái của bạn. Đừng để cho tà linh đoạt được những gì mà Chúa đã ban cho bạn.

Một cuộc hôn nhân sai lầm?

Tôi biết có một cặp xứng đôi mà đã từng hầu như phạm một lỗi lầm trầm trọng trong việc hôn nhân. Họ là những người ngoan đạo nhưng thật sự không có mối tương giao thân mật với Jesus. Họ không biết Ngài như là Thượng Đế và Chúa Cứu thế của họ. Người vợ thú nhận rằng đã biết rằng mình phạm lỗi khi tiến tới hôn nhân, nhưng vẫn cứ tiếp tục làm. Người chồng say sưa trong ngày đám cưới của họ và cô dâu đã phải lôi chú rể tới đám cưới. Khoảng bốn năm sau khi họ đã có hai đứa con và sắp có đứa thứ ba, người chồng bỏ đi. Anh ta nghiện rượu, ngoại tình, và bỏ vợ mình. Anh ta tuyên bố không muốn gặp lại vợ của mình nữa.

Mặc dầu rằng cô không thật sự biết Chúa Jesus, cô nhận thức rằng cô đã lập lời thề ước hôn nhân trước mặt Chúa. Cô biết rằng mình đã có một quyết định chung thân. Vì thế cô ta tự nhủ cô sẽ giữ thân.

Trong những tháng đau lòng sau đó, cô kêu cầu cùng Chúa, và Chúa đã cho cô ta biết được Ngài. Cô đã tiếp nhận Ngài như Cứu Chúa của mình. Sau đó, cô bắt đầu cầu nguyện cho chồng của mình một cách trung tín, kiên nhẫn, thành tâm và đầy đức tin. Sau một năm rưỡi xa cách, Chúa mang chồng của cô trở về! Bạn không bao giờ thấy một cuộc hôn nhân tốt hơn cuộc hôn nhân của hai người này. Chồng cô được cứu và họ được đầy dẫy Thánh Linh và hết mình tham gia vào công việc Chúa. Chúa dùng họ để đem sự hàn gắn đến cho các cuộc hôn nhân khác.

Bây giờ, để tôi hỏi bạn điều này - bây giờ ai dám nói hôn nhân của cặp vợ chồng này là một sự sai lầm? Ai nói là cô ấy đã phạm lỗi khi giữ lấy cuộc hôn nhân khi chồng phản bội cô và rời bỏ cô? Chúa đã tái hợp cặp vợ chồng này, có phải

không? Ý muốn của Chúa là chúc phước cho họ thậm chí khi cô ấy than rằng - Ôi, chúng tôi đã phạm lỗi lầm. Chúng tôi đã phá hỏng cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi sẽ cứ tiếp tục giữ gìn.

Bây giờ, không ai nghĩ rằng cặp này phạm sai lầm trong hôn nhân của họ. Ai cũng nhận thấy rằng họ là của nhau. Và điều đó cũng đúng đối với bạn. Dầu cho ai nói gì đi nữa, bạn đã có một người phối ngẫu xứng hợp. Bạn đã tìm đúng người. Hôn nhân của bạn là theo ý Chúa. Cho nên đừng tin lời dối trá của tà linh. Bạn cứ bám vào người phối ngẫu của bạn và bảo vệ những gì Chúa đã ban cho bạn.

Điều dối trá thứ tư của Satan:

Bạn đã bị tổn thương đến nỗi không thể yêu được nữa

Khi trái tim của bạn đã bị tan vỡ và bạn cảm thấy rằng người phối ngẫu của bạn đã làm tổn thương sâu sắc đến nỗi không nói được ra lời, tà linh thích nói thì thào vào tai bạn. Nó nói rằng - Người phối ngẫu của bạn đã làm tổn thương bạn và phản bội bạn nhiều quá rồi. Làm sao bạn có thể yêu anh ấy hay cô ấy được nữa? Bạn không thể nào yêu lại như xưa nên tốt hơn là chia tay.

Tôi thường nhắc đến điều này bởi vì tôi đã được chữa lành cõi lòng tan nát. Tôi biết cái cảm giác bị tổn thương, bị từ chối, và đau thương trong tâm hồn. Tà linh đến với tôi khi tôi thật sự xuống tinh thần và nói: Cô không bao giờ yêu người đó nữa. Anh ta đã làm tổn thương cô nhiều lắm. Cô tốt hơn nên chia tay. Và điều dối trá đó hầu như đã tiêu hủy tôi.

Kinh thánh nói rằng một tấm lòng đau đớn sẽ làm tan nát tâm hồn và một tâm hồn yếu đuối, vỡ vụn không thể nâng đỡ con người đó (Châm ngôn 15:13; 18:14). Vì vậy thật là khó cho một người ở trong tình trạng này để yêu hay là có hy vọng sẽ có thể yêu trở lại nữa.

Nhưng Chúa có câu trả lời cho điều này. Bạn không phải sống với một trái tim tan vỡ và một tâm hồn đau đớn. Bạn không phải sống với sự cay đắng ở trong lòng. Bạn có thể được hoàn toàn giải thoát ngay giây phút này; bạn có thể được giải thoát khỏi sự tổn thương đó. Và khi bạn được giải thoát, bạn sẽ thấy rằng tình yêu vẫn còn ở trong trái tim của bạn. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn thật sự có thể yêu như Chúa yêu. Chúa thay thế trong bạn tình yêu hạn hẹp, bất toàn với tình yêu siêu nhiên khi bạn để cho Ngài chữa lành trái tim tan vỡ của bạn.

Điều Chúa Jesus làm cho bạn

Kinh thánh dạy rằng Chúa Jesus không những mang tội lỗi và bịnh tật trên thập giá, nhưng hãy nghe điều này - Ngài mang nỗi khổ đau cho chúng ta. Hãy xem bạn có thể ứng dụng những điều sau đây: Ngài gánh sự yếu đuối của chúng ta. Ngài gánh sự đau buồn của chúng ta. Ngài gánh niềm đau của chúng ta. Ngài gánh sự đau thương của chúng ta. Và Kinh thánh nói Ngài cảm thấy bị từ chối trên thập giá. Ngài không làm điều đó cho chính Ngài - Ngài làm tất cả những điều đó cho bạn. Ngài gánh tất cả những niềm đau và tất cả những sự đau buồn nên bạn không phải sống với những điều đó.

Luca 4:18 và Thi thiên 147:3 bảo rằng Jesus chữa lành tấm lòng tan vỡ và rịt lành vết thương của họ. Những câu Kinh thánh này là để cho bạn. Nơi nào có Thánh linh của Chúa, nơi đó có sự chữa lành và hòa bình. Và Thánh linh đang ở gần bạn ngay bây giờ và phục hồi bạn và giải phóng bạn.

Tôi khuyến khích bạn giải tỏa hết những sự giận dữ và oán hờn bạn có thể cảm thấy - tất cả những toan tính và cay đắng trong lòng. Hãy quyết định giải tỏa những điều đó - bỏ qua và quên đi. Chúa muốn bạn được tự do khỏi sự tổn thương của bị ruồng rẫy. Bạn không phải sống với cái cảm giác bịnh hoạn đó nữa.

Tôi có thể kể cho bạn nhiều câu chuyện tuyệt vời về việc Chúa đã chữa lành biết bao nhiêu trái tim tan vỡ. Một phụ nữ đã ly thân với chồng trong nhiều tháng rồi đến Hội thánh Lakewood. Họ đã gây gổ kịch liệt với nhau vì hiểu lầm. Bà ta đã đi tới độ không còn yêu chồng mình. Khi bà ấy rời bỏ chồng, bà đã lọt vào những cám dỗ của đời này. Bà ấy bỏ chồng, bỏ Chúa, bỏ hôn nhân, và cả chính mình.

Rồi một đêm kia, bà đến Hội thánh Lakewood. Ở đó, bà nghe tôi kể lại bằng cách nào Chúa chữa lành những tấm lòng tan vỡ ngay tức thì. Bà ấy tin Lời Chúa và xin cầu nguyện cho bà. Ngay tức thì Chúa cất sự tổn thương và đặt một tình yêu sâu sắc dành cho chồng của bà vào trong lòng bà. Bà ấy nói bà cảm thấy như là một người mới. Sau đó bà kể lại với chồng và cả hai dâng trọn cuộc sống cho Chúa. Hôm nay họ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp.

Đây là điều Chúa có thể làm cho bạn. Bạn thấy không, tình yêu của Chúa tràn ngập trong lòng bạn bởi Thánh Linh (La mã 5:5). Nhưng bạn không nên để cho tình yêu đó bị chôn vùi bởi sự tổn thương. Hãy để cho Chúa hàn gắn và phục hồi tình yêu đó trong bạn.

Sự chữa lành cho những tấm lòng tan vỡ

Có một lúc trong cuộc đời của tôi, tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi cảm thấy linh hồn tôi nhuốm bệnh. Vì vậy tôi thưa với Chúa: Chúa, tôi không thể sống với trái tim tan vỡ. Tôi không thể bước đi trong đức tin và thực hiện ý của Ngài với cảm giác buồn rầu này. Xin giải phóng con.

Tôi chán nản và xuống dốc đến độ tôi không thể thấy được lối ra. Nhưng khi tôi kêu cầu cùng Chúa, Ngài chữa lành tôi ngay tức khắc. Ngài rửa vết thương của tôi và tẩy xóa những vết thẹo. Tôi được tự do bước đi trong sự chúc phước của Ngài.

Bạn có thể nói: Chuyện có vẻ đơn giản quá. Thật vậy! Chúng ta đôi khi làm cho vấn đề trở nên quá khó khăn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải trải qua một quá trình chữa lành trong lòng. Nhưng thật ra không phải như vậy. Sự chữa lành tấm lòng tan vỡ là một phần của sự cứu chuộc và chúng ta cần nhận nó như đã nhận sự cứu rỗi và sự chữa lành thân thể. Bạn có thể nhận sự chữa lành tấm lòng tan vỡ ngay lập tức nếu bạn chỉ cần kêu cầu cùng Chúa ngay bây giờ.

Điều dối trá thứ năm của Satan: Hôn nhân của bạn chấm dứt trong trường hợp ngoại tình

Có hy vọng gì cho hôn nhân của bạn nếu người phối ngẫu của bạn ngoại tình? Người phối ngẫu của bạn có thể mong đợi sự tha thứ của bạn? Người bạn thiếu chung thủy, mà nay đã ăn năn, có thể nhận được sự tha thứ và được chấp nhận trở lại trong gia đình? Khi một người phạm tội ngoại tình, tà linh thích nói với người bị tổn thương rằng: Hôn nhân của người đã xong rồi. Không còn chuyện gì có thể sửa đổi được. Người không thể tha thứ cho nó được. Mọi chuyện không thể như trước. Nhưng ma quỷ là kẻ nói dối.

Nhiều người bị rời xa khỏi ý Chúa khi nghĩ đến chuyện ngoại tình. Ngoại tình đúng là một chuyện khủng khiếp. Nhưng hãy để cho tôi chia sẻ với bạn điều này - ngoại tình không phải vấn đề quá lớn cho Chúa để giải quyết. Dầu cho mối liên hệ của bạn và người phối ngẫu của bạn như thế nào, Chúa có thể giải phóng bạn. Ngài có thể đem đến sự chữa lành và sự tái hợp nếu bạn cho phép Chúa làm điều đó.

Trong thời Cựu ước, hình phạt dành cho ngoại tình là chết. Thật là một hình phạt nặng nề! Nhưng khi Chúa đến, Ngài nói: Ta đến với một luật mới. Ta đến với luật yêu thương.

Một hôm, họ đem đến trước mặt Chúa một người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình và hỏi phải làm gì với người đàn bà này. Họ có lẽ mong đợi Chúa Jesus nói với bà ấy rằng: Được rồi - quên nó đi! Cuộc đời của cô tàn rồi. Ném đá cô ta.

Chúa Jesus có làm như vậy không? Nên nhớ rằng, Ngài là gương mẫu của chúng ta. Không, Chúa nhìn vào đám đông đang lên án và nói: “Trong các ông, người nào vô tội hãy ném đá chị ấy trước đi!” Từng người một rời đi. Đoạn Chúa nói với người đàn bà ngoại tình: “Tôi cũng không lên án chị đâu. Chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa!”

Hãy giống như Chúa : tha thứ

Đó là cách Chúa đối xử với tội ngoại tình. Và nếu Chúa Jesus làm như vậy, chúng ta phải làm như vậy. Ngài cho chúng ta năng lực của Thánh Linh để tha thứ như Ngài đã tha thứ, để yêu như Ngài đã yêu. Chỉ vì người phối ngẫu của bạn không trung thành với bạn không có nghĩa rằng hôn nhân của bạn đã kết thúc. Đừng bao giờ để cho tà linh nói điều đó với bạn. Hôn nhân của bạn đã kết thúc. Chúa có thể chữa lành vết thương của bạn. Chúa có thể giúp bạn tha thứ.

Cha tôi, mục sư John Osteen, thường nói: Chỉ có người phạm tội mới cần sự tha thứ. Chúng ta cần nhớ đến lúc chúng ta cần sự tha thứ, khi chúng ta làm sai, và Chúa đã tha thứ cho chúng ta thế nào và cho chúng ta thêm một cơ hội.

Có thể chồng bạn hay vợ bạn phải cho bạn một cơ hội nữa - hay cơ hội thứ ba, thứ tư - cho những lầm lỗi hay thất bại.

Bạn phải nhớ điều đó. Chúng ta không bao giờ có quyền giữ sự không tha thứ trong trái tim chúng ta. Khi bạn tha thứ, một sự chữa lành sẽ đến với lòng của bạn. Nếu bạn chỉ cần làm một quyết định để vâng theo lời của Chúa và nói vâng, thưa Chúa, con sẽ tha thứ, rồi Chúa sẽ đem tình yêu trở lại trong tim của bạn. Ngài sẽ phục hồi tình yêu của bạn và cho

bạn năng lực để tha thứ và lãng quên những lầm lỗi nghiêm trọng như ngoại tình.

Chuyện nào ra chuyện đó

Thường một người đàn ông hay đàn bà đến với tôi và nói, người phối ngẫu của tôi đã ngoại tình và tôi đã bị tổn thương nặng đến nỗi tôi không muốn người đó quay trở lại nữa. Tôi thậm chí không biết tại sao tôi ở đây. Tôi muốn được giúp nhưng tôi không nghĩ rằng tôi muốn người phối ngẫu của tôi trở lại.

Tôi luôn luôn nói với những người đó, đừng lo lắng về chuyện hôn nhân của bạn bây giờ. Hãy chăm sóc cho mình trước. Để Chúa làm việc trong bạn.

Khi bạn khuyên nhủ những người này, tôi giúp họ thấy rằng Chúa có thể giúp bạn bỏ sự cay đắng và tổn thương để cho họ được nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi họ để Chúa hàn gắn vết thương của bạn, trăm lần như một họ trở lại và nói tôi muốn hôn nhân phục hồi. Tôi yêu người phối ngẫu của tôi.

Điều gì đã làm thay đổi tâm trí của họ? Không ai xúi bẩy họ cả. Họ để quyền năng chữa lành của Chúa hàn gắn sự tổn thương của họ. Và khi điều đó xảy ra - thay đổi đã xảy ra.

Ngoại tình không phải là một tội không thể tha thứ được

Có điều gì đó xảy ra trong lòng của một người tha thứ và vâng theo lời Chúa. Và khi người này cầu nguyện với lòng tha thứ, khi họ bỏ đi sự nóng giận và cay đắng và để Chúa hàn gắn tấm lòng tan vỡ, thì Chúa đã làm việc trong cuộc sống của người này. Sau đó họ có thể thấy họ có thể tha thứ người phối ngẫu và tiếp tục với nhau - thậm chí sau khi ngoại tình. Vì vậy đừng bao giờ để cho tà linh bảo bạn rằng hôn nhân của bạn đã hết bởi vì người phối ngẫu của bạn hay là bạn (hay là cả hai) đã ngoại tình. Ngoại tình không phải là tội không thể tha thứ được. Chúa Jesus tha thứ và Ngài là người chữa lành.

**Điều dối trá thứ sáu của Satan:
Vợ/chồng của tôi là một người tội lỗi, bất tín, cứng đầu
nên hôn nhân của chúng tôi không bao giờ được:
Chúa chúc phúc**

Nhiều lần có người nói với tôi rằng họ sẽ ly dị vì người phối ngẫu của họ không phải là Cơ-đốc nhân. Họ than van, người phối ngẫu của tôi là một người không tin Chúa, đắm chìm trong tội lỗi. Anh ta không bao giờ tiếp nhận Chúa Jesus! Không có một chút xíu hy vọng anh ta sẽ sống cho Chúa. Vì vậy mối quan hệ của chúng tôi sẽ bị tan rã bởi vì chúng tôi không quàng chung một ách. Hết hy vọng rồi. Chúng tôi không bao giờ có được một hôn nhân phúc hạnh như Chúa muốn chúng tôi có.

Tôi nhẹ nhàng nhắc cho những người này rằng Chúa yêu người phối ngẫu của họ như là Ngài yêu họ. Và tôi cũng nói với họ rằng sự cứu rỗi không phải chỉ cho họ, nhưng cho cả gia đình của họ. Thi thiên 68:6 nói rằng Chúa đặt những người cô độc vào trong gia đình. Chúa đặt người lẻ loi vào trong sự ấm áp và an ninh của một tổ ấm. Và tôi tin rằng Ngài cứu một người để đem cả gia đình vào trong Thiên Quốc.

Chúa cứu bạn và đặt thông điệp của Chúa vào trong bạn vì một lý do nào đó. Ngài đã kéo bạn đến với Ngài bằng Đức Thánh Linh. Công vụ 16:31 nói, Tin Chúa Cứu Thế Giê-su thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu! Tôi tin rằng Chúa có một ý định nào đó cho bạn để đọc cuốn sách này. Bạn không phải chỉ tình cờ nhận được điều này. Tôi tin điều này hết lòng! Chúa đã kéo bạn đến bằng Đức Thánh Linh. Và Ngài đã đem bạn và tôi đến với nhau qua quyển sách này vì một lý do nào đó - để bạn biết rằng Ngài muốn chữa lành hôn nhân của bạn, cứu người phối ngẫu của bạn và cho bạn một cuộc sống hoàn toàn mới.

Bạn có lẽ quen thuộc với II Cô rinh tô 10:3-5 đề cập lời cầu nguyện. Bạn có thể đem những người lạc bước quay trở về với Chúa. Có tốt hay không? Bạn có thể đem người phối ngẫu của bạn trở về với Chúa.

II Phi-e-rơ 3:9 nói rằng, Không phải Chúa chậm trễ thực hiện lời hứa như người ta tưởng. Nhưng Ngài chờ đợi, vì không muốn ai bị hư vong nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn. Người phối ngẫu của bạn cũng ở trong số đó.

Giô ên 2:28 nói, trong ngày sau rốt, Ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Trừ người phối ngẫu của bạn? Không, hẳn nhiên không phải như vậy. Chúa sẽ đổ thần của Ngài trên người phối ngẫu của bạn! Bạn không thể thay đổi người phối ngẫu của mình bằng năng lực của chính bạn. Tôi phải nhấn mạnh điều này. Nhưng khi bạn cầu nguyện, Chúa thay đổi con người. Ngài thay đổi mọi thứ. Ngài thay đổi hoàn cảnh. Ngài sắp đặt sự kiện để người ta đến Thiên Quốc. Ngài sẽ dùng quyền năng của Ngài tỏ ra để hàn gắn hôn nhân của bạn. Ngài sẽ làm việc nếu bạn cầu nguyện.

Chúa có thể thay đổi ý định của một người không?

Sao-lơ người Tạc-sơ là một trong những người ác nhất sống trong thời kỳ Kinh Thánh. Ông đã bắt bớ những Cơ-đốc nhân. Ông đứng gần những người chọi đá Ê tiên, một trong những người tử đạo đầu tiên. Trước khi ông mất, Ê tiên nói, Lạy Chúa xin đừng quy tội này cho họ. Ê tiên cầu nguyện cho những người giết ông, trong đó có Sao-lơ.

Sau đó, Sao-lơ lên đường đi Đa-mách, với sự vụ lệnh cho ông có thẩm quyền để bắt bớ nhiều Cơ-đốc nhân hơn và bỏ tù họ. Bây giờ, tôi tin Hội Thánh, thân thể của Đấng Christ, đã cầu nguyện cho Sao-lơ vào lúc đó. Theo thói thường, họ phải mong thấy Sao-lơ qua đời. Có thể một người nào đó nói làm

sao một người như Phao-lô nhận biết Chúa được? Điều đó không bao giờ xảy ra! Chúa sẽ cất Sao-lơ ra khỏi đất này đặng giải cứu chúng ta. Nhưng tôi tin rằng những người Cơ-đốc nhân đầu tiên này, như Ê tiên, đã cầu nguyện cho Sao-lơ.

Chúa biết điều gì có thể thu hút sự chú ý của Sao-lơ. Trên đường đi Đa-mách, tình hình một luồng ánh sáng chiếu vào Sao-lơ và Kinh Thánh kể rằng ông đã ngã xuống khỏi ngựa. Trong ba ngày ông không thấy đường. Lúc đó Sao-lơ sẵn sàng để lắng nghe! Ông thay đổi ý định. Chúa đã đem ông đến một nơi mà ở đó ông thay đổi. Nếu chúng ta tin vào Chúa và đường lối của Ngài, Ngài sẽ mang người phối ngẫu của bạn đến một nơi mà tấm lòng của anh ấy hay cô ấy thay đổi.

Bạn và người phối ngẫu của bạn có phải là một Giô-na không?

Hãy xem Giô-na. Chúa bảo nhà tiên tri này đến Ni-nive và rao giảng về sự ăn năn. Giô-na không muốn đi, nên ông lên tàu đi về hướng ngược lại. Kinh Thánh kể lại ông đem đến tai nạn trong tàu vì ông trốn chạy khỏi Chúa. Thủy thủ sợ hãi và nôn nóng muốn biết tại sao họ gặp chuyện khủng khiếp như vậy - tàu của họ sắp chìm! Họ ở trong một cơn bão lớn, họ phải quăng đồ xuống biển cho tàu nhẹ bớt. Họ nghĩ chắc có ai trên tàu gây nên sự rắc rối. Họ rút thăm và Giô-na là người phạm tội. Họ nói, xin đừng để chúng con chết vì mạng sống của người này. Họ ném Giô-na khỏi tàu.

Bạn biết câu chuyện rồi đó, Chúa đã sai một con cá nuốt ông. Trong bụng cá, ông quyết định lắng nghe tiếng Chúa. Ông đổi ý. Giô-na ăn năn và bắt đầu hát ngợi khen Chúa. Chúa biết cách để làm cho người ta hồi tâm - chúng ta chỉ cần tin cậy Chúa.

Chúa biết cách làm cho người phối ngẫu của bạn chú ý. Khi bạn cầu nguyện, Chúa sẽ đem họ đến bằng Thánh Linh.

Chúa biết cách làm cho anh ấy hay cô ấy thay đổi suy nghĩ. Đừng bao giờ để cho tà linh nói rằng người phối ngẫu của bạn xa cách Chúa nên không thay đổi được bởi vì không có gì quá khó với Chúa.

Cầu nguyện và để Chúa phục hồi hôn nhân của bạn

Hôn nhân và gia đình của bạn đáng được cứu. Họ xứng đáng sự hy sinh, sự nỗ lực, sự đầu tư của tất cả những gì bạn có để được cứu. Vì vậy đừng bỏ cuộc. Đừng chấp nhận lời dối trá của tà linh rằng tốt hơn hết là nên ly dị.

Điều đầu tiên và tốt nhất bạn có thể làm là tái xây dựng và phục hồi hôn nhân của bạn bằng sự cầu nguyện.

Cầu nguyện cho căn nhà của bạn.

Cầu nguyện cho người phối ngẫu của bạn.

Cầu nguyện với đức tin.

Cầu nguyện với tất cả sức lực.

Cầu nguyện kiên trì.

Bạn phải chống trả lại ảnh hưởng của tà linh trên người phối ngẫu của bạn. Nên nhớ, bạn không có quyền trên người phối ngẫu của bạn, nhưng bạn có quyền trên tà linh. Cầu nguyện và hành xử quyền hành trên tà linh đã lôi kéo người phối ngẫu của bạn rời xa Chúa.

Đừng giáng cho người phối ngẫu của bạn. Thường điều này chỉ làm cho bầu không khí nóng thêm lên. Thay vào đó, sống một cuộc sống tôn vinh Chúa cho người phối ngẫu của bạn thấy. Đừng có bỏ cuộc, thậm chí có vẻ như không đi tới đâu. Để cho Chúa có thời gian để hành động.

Hãy để tôi đề nghị hai câu Kinh Thánh bạn có thể dùng trong khi cầu nguyện cho người phối ngẫu của bạn. II Ti-mô-thê 2:26 nói về sự giải cứu những người bị Satan cầm giữ. II Cô-rinh-tô 4:3-6 thuật lại bằng cách nào Satan đã làm mù mắt nhiều người để họ không thấy sự vinh quang của Phúc Âm

của Chúa Giê-su. Bạn có thể xử dụng những câu Kinh Thánh này khi bạn cầu nguyện cho người phối ngẫu của bạn để cho anh ấy hay cô ấy tỉnh lại. Tà linh bắt người ta làm theo ý của mình, nhưng bạn cần ra lệnh cho tà linh thả người phối ngẫu của bạn như danh Cứu Chúa Giê-su.

Nếu bạn cầu nguyện, nếu bạn kiên trì, tôi tin rằng người phối ngẫu của bạn sẽ đến với Chúa. Bạn có thể có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và đẹp đẽ.

Hãy để cho Chúa thay đổi

Nguyên tắc này cũng có kết quả và áp dụng được cho những cặp vợ chồng tuy chưa đến nỗi đối diện với sự ly dị nhưng còn có nhiều điểm phải vun bồi. Bạn có thể không hài lòng lắm với người phối ngẫu của bạn. Có lẽ có những điều sai lầm trong cuộc đời người phối ngẫu của bạn và bạn cố gắng để cho anh ấy hay cô ấy chú ý đến vấn đề này, nhưng lời nói của bạn như nước đổ lá môn. Đừng có làm bầm nữa và bắt đầu cầu nguyện! Cầu nguyện để Chúa đụng chạm đến lòng của người phối ngẫu của bạn. Nếu bạn cầu nguyện, Chúa sẽ thay đổi người phối ngẫu của bạn. Đừng tự cố gắng thay đổi người phối ngẫu của bạn. Hãy để Chúa làm điều đó. Bạn làm điều bạn có thể làm được. Sự thay đổi bắt đầu từ bạn. Bạn tự thay đổi mình trước. Sau đó cầu nguyện Chúa sẽ làm việc trên người phối ngẫu của bạn.

Nên nhớ rằng ý Chúa là muốn cho bạn có một cuộc hôn nhân tốt lành. Chúa có một kế hoạch chu toàn cho hôn nhân của bạn và tà linh cố gắng phá hoại kế hoạch. Nhưng tôi tin rằng bạn sẽ nhìn thấy sự dối trá của Satan, những kế hoạch và mưu chước của hắn và bạn sẽ đánh đuổi hắn ra khỏi cuộc đời bạn.

Hãy cầu nguyện với nhau, Thừa Cha, con cảm ơn Cha trên thập tự giá Chúa Giê-su đã gánh lấy sự ruồng bỏ của chúng

con. Ngài đã gánh lấy tất cả những sự tổn thương, thương tích và đau đớn của chúng con. Vì thế giờ này chúng con công bố sự chữa lành trong sự hiệp một với Chúa và xin Chúa làm việc trên đời sống này. Thưa Cha, con xin Cha cất bỏ sự tức giận và cay đắng khỏi linh hồn chúng con! Con cảm ơn Cha chữa lành tấm lòng tan vỡ này và rịt lành những vết thương, nhơn danh Cứu Chúa Giê-su.

Ngay giờ phút này, tà linh, tôi truyền lệnh cho người phải rút tay ra khỏi người bạn này. Người không còn hành hạ người này nữa, nhơn danh Cứu Chúa Giê-su. Người không còn hành hạ người này với những kỷ niệm đau buồn. Để cho người này được tự do, nhơn danh cứu Chúa Giê-su.

Thưa Cha, con xin Cha cho người này một tình yêu siêu nhiên dành cho người phối ngẫu của bạn, nhơn danh Cứu Chúa Giê-su. Con cầu nguyện cho tình yêu này sẽ thăng hoa và sâu đậm và thấm thiết hơn mỗi ngày. Xin hãy cho người bạn này một khái tượng mà Cha muốn họ có. Xin cho cặp vợ chồng này hàn gắn với nhau, có một hôn nhân hạnh phúc và phục vụ Ngài, thưa Cha. Xin đặt khái tượng vào trong tấm lòng này, ngay giờ này. Ô, thưa Cha, con cảm ơn Cha đã lo lắng từng chi tiết trong cuộc hôn nhân này.

Cảm ơn Cha đã giải cứu cả hai người này! Cảm ơn Cha đã chỉ cho chúng con phải cầu nguyện như thế nào, và yêu như thế nào, nhơn danh Cứu Chúa Giê-su. Cảm ơn Chúa về năng quyền của Chúa Thánh Linh giúp chúng con tha thứ nhơn danh Cứu Chúa Giê-su. A-men.

Lời cầu nguyện cho hôn nhân của tôi

Thưa Cha, nhơn danh Cứu Chúa Giê-su, con đến trước ngai ân điển của Cha để tìm sự giúp đỡ và hồng ân trong thời gian có cần. Con đến với Lời Ngài, thưa Cha, về vấn đề hôn nhân của con. Kinh Thánh nói trong I Giăng 5:14-15, Đây là

điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu Ngài nghe chúng ta - chúng ta cầu xin điều gì - chúng ta biết rằng chúng ta có điều chúng ta cầu xin.

Thưa Cha, con biết rằng Ngài muốn cho cuộc hôn nhân của con được hàn gắn. Ngài muốn người phối ngẫu của con và con phải đồng lòng, hòa thuận, và có một hôn nhân tốt đẹp. Vì thế, con tin tưởng rằng Chúa sẽ hàn gắn hôn nhân của con. Con cảm ơn Ngài, thưa Cha, Ngài là người chứng trong hôn lễ của chúng con khi chúng con lập hôn ước. Con xin hứa rằng người phối ngẫu của con và con sẽ gìn giữ để chúng con không lỗi đạo với nhau (Ma-la-chi 2:14,15).

Con ngợi khen Ngài, thưa Cha, rằng người phối ngẫu của con và con không còn là hai nữa, nhưng là một thịt. Ngài đã kết hợp chúng con. Và điều gì mà Thiên Chúa đã kết hợp, không ai có thể chia rẽ được (Mác 10:7,9). Con biết rằng Satan đến để hủy phá hôn nhân của con. Nhưng con cũng biết rằng Chúa Giê-su đến để mang sự sống cho hôn nhân của con (xin xem Giăng 10:10).

Con cảm ơn Ngài, thưa Cha, Ngài đã cho con năng quyền để chiến thắng quyền lực của kẻ thù (Lu-ca 10:19). Con biết rằng người phối ngẫu của con không phải là kẻ thù của con. Cuộc chiến đấu của con là để chống lại lẽ thói và quyền lực của sự mờ tối (Ê-phê-sô 6:10-12). Như danh Cứu Chúa Giê-su, con chống trả lại ma quỷ và nó phải lui ra khỏi con và người phối ngẫu của con (Gia-cơ 4:7). Con có quyền trên linh của sự ngờ vực, tranh cạnh, ngoại tình, và ly dị và tất cả các quyền của sự mờ tối đã đến để phá hủy hôn nhân của chúng con. Như danh Chúa Giê-su, con được tự do khỏi quyền lực của tà linh.

Thưa Cha, con cầu nguyện rằng Cha sẽ chỉ cho con những gì con cần thay đổi. Con cầu nguyện như Đa-vít đã cầu

nguyện, con mong muốn sự chân thật nơi bề trong; xin cho con biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng con (Thi-thiên 51:6). Con mong muốn chân lý vì chân lý sẽ giải phóng con. Xin giúp đỡ con, thưa Cha, để con bước đi với người phối ngẫu của con trong tình yêu.

Giờ đây, con biết rằng Ngài không muốn cho người phối ngẫu của con bị hư mất, nhưng muốn cho bạn đời của con đến với sự ăn năn (II Phi-e-rơ 3:9). Con cầu xin Cha soi sáng người bạn đời của con để nhận biết niềm hy vọng mà Cha đã gọi người bạn đời của con đến. Con cảm ơn Ngài, thưa Cha, rằng người phối ngẫu của con sẽ quay trở lại với Ngài và chúng con sẽ hầu việc Ngài trọn cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Ngài, thưa Cha, rằng người phối ngẫu của con và con sẽ ở bên nhau và yêu nhau như Đấng Christ yêu Hội thánh (Ê-phê-sô 5:22-32). Con cầu nguyện rằng chúng con sẽ bỏ sự cay đắng và giận dữ và chúng con sẽ tử tế và yêu thương nhau, tha thứ nhau như Đấng Christ tha thứ chúng con (Ê-phê-sô 4:31,32).

Thưa Cha, con biết rằng Ngài có một chương trình và mục đích riêng cho con và người bạn đời của con. Và con cảm ơn Ngài làm xong việc thuộc về con.(Thi-thiên 138:8). A-men.

Ghi chú: Bạn có thể thay thế tên người phối ngẫu của bạn vào chỗ thích hợp để lời cầu nguyện này riêng tư với bạn hơn.

CHỨC VỤ MÙA GẶT giới thiệu
Liên hệ : andrewhoa7@gmail.com